

TỈNH ỦY TUYỀN QUANG

Số 256-KL/TU

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 7 năm 2021

Số: H409

Ngày 23/7/2021

Chuyên:

Số và ký hiệu HS:

KẾT LUẬN**Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025**

Ngày 03/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025 (sau đây viết tắt là Đề án số 16). Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí phó trưởng Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Sau khi xem xét Báo cáo của Đoàn Khảo sát, dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16 và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy các cấp, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trong đề án, phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương. Chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực; chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ được duy trì nền nếp hơn; phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều đồng chí bí thư chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có sự tiến bộ; các đồng chí cấp ủy viên và cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy. Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ đã được các cấp ủy chú trọng và quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời khắc phục và chấn chỉnh những chi bộ chưa thực hiện tốt. Một số cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng bộ, chi bộ cơ sở đã có những cách làm hay, sáng tạo, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Tuy nhiên: Vẫn còn một số ít cấp ủy cơ sở, người đứng đầu cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ về vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 16 ở một số đảng ủy cơ sở còn chậm, thiếu các giải pháp cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế của đảng bộ, chi bộ. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã có chuyển biến nhưng còn chậm, vẫn còn có chi bộ sinh hoạt định kỳ chưa đúng quy định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt có nơi, có kỳ còn thấp; nội dung sinh hoạt chưa đầy đủ, còn dàn trải, chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ; thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của một số cấp ủy cơ sở, chi ủy viên và đảng viên còn hạn chế; phân công nhiệm vụ cho đảng viên sau khi kết thúc buổi sinh hoạt chưa rõ ràng, giải pháp thực hiện chưa cụ thể; một số chi bộ chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt nội dung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ của người đứng đầu chi bộ có mặt còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chưa sát sao, chặt chẽ. Một cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề, nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề chưa sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị. Một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở chưa phát huy được vai trò trong việc đánh giá, góp ý, hướng dẫn nghiệp vụ với chi bộ khi dự sinh hoạt chi bộ... Ban thường vụ huyện ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở một số nơi chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc trong thực hiện Đề án số 16.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án số 16, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng. Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, mỗi cá nhân sau kiểm điểm hằng năm.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 26/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cấp ủy cơ sở và chi bộ phải thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định; chuẩn bị nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cần cụ thể, có trọng tâm, phù hợp với tình hình đặc điểm, loại hình của chi bộ; phân công cấp ủy viên chuẩn bị các nội dung sinh hoạt về công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng... Trong sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có chất lượng cao Đề án số 16 ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cả trước mắt và lâu dài. Trọng tâm là khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Đề án đó là: Nâng cao chất lượng việc cụ thể hóa các văn kiện của Đảng; định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho chi ủy viên và mỗi đảng viên trong chi bộ, phát huy vai trò, trí tuệ của đảng viên tham gia xây dựng chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên nhất là trong các loại hình doanh nghiệp, khu vực nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, ở những chi bộ ít đảng viên và nhiều năm không kết nạp được đảng viên; nâng cao chất lượng của đảng viên mới kết nạp; tăng cường quản lý đảng viên, có những giải pháp phù hợp giúp đảng viên thường xuyên đi làm ăn xa được đảm bảo quyền và thực hiện nghĩa vụ của người đảng viên.

Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ; thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng đối với bí thư chi bộ, chi ủy viên. Lựa chọn, giới thiệu những đồng chí đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp công tác tốt, có uy tín, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và có kinh nghiệm thực tiễn để bầu làm bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận, khắc phục dứt điểm việc trưởng thôn không là đảng viên trong năm 2021.

4. Cấp ủy các cấp và chi bộ có giải pháp khắc phục tình trạng một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện "xa rời chính trị", không quan tâm tới công việc chung của Đảng, lười học tập nghị quyết, không nắm chắc chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị... của Đảng; trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường việc học tập, nghiên cứu sâu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng; nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy để vận dụng, cụ thể hóa đường lối,

chủ trương của Đảng một cách nhuần nhuyễn, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Nghiêm túc kiểm điểm chức trách, nhiệm vụ của đảng viên hằng tháng tại mỗi kỳ sinh hoạt; tiến tới đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đảng viên. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý đảng viên, cho đảng viên miễn sinh hoạt Đảng.

5. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xử lý nghiêm các trường hợp chấp hành không tốt quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Cấp ủy cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp đối với chi bộ phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng và chỉnh đốn cấp ủy, chi bộ; quan tâm sâu sắc việc củng cố tổ chức và cán bộ ở những đơn vị trọng điểm, khắc phục tình trạng cơ sở yếu kém. coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những nơi thực hiện tốt, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả Quy định số 18-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú. Các cấp ủy viên, cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm Quy định số 20-QĐi/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy. Nắm bắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Đề án số 16 của các tổ chức đảng cơ sở. Từ đó, đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn, đảm bảo việc thực hiện Đề án số 16 được triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định và có chất lượng, hiệu quả.

7. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, khắc phục được những tồn tại, hạn chế đã đề ra, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

8. Các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng và các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tốt Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025*.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận để thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Lê Thị Kim Dung